



ขาเที่ยวที่ชอบนั่งรถกินลมเล่นไปเรื่อย ๆ ถ้าได้รู้จักเจ้า "ด็อคเจอร์" เหมียวหง่าววัย 15 ปี ตัวนี้แล้วละก็ อาจจะอยากเอาไปเลี้ยงก็ได้นะ เพราะมันก็มีนิสัยชอบเที่ยวเหมือนกันเลยละ โดยเจ้าด็อคเจอร์มักจะออกทริปปั่นรถฟรีไปก็บรณเมลล์จากหมู่บ้านของมัน ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นประจำ กลายเป็นที่รู้จักของคนขับรถเมล์ไปเลยว้า นิน๊ะ ขาเที่ยวมาแล้ว ^^

เว็บไซต์เดลิเมล รายงานข่าวน่ารัก ๆ นี้มาจากหมู่บ้านเบิร์ดพอร์ต ในเมืองคอร์เซต ประเทศอังกฤษ เจ้าด็อคเจอร์ แมวนักเที่ยวหลายสีส้มตัวนี้ มักจะออกเดินทางจากป้ายรถเมล์ใกล้ ๆ บ้าน โดยมานั่งรถเมล์ที่ป้าย แล้วก็ขึ้นรถไปพร้อมกับผู้โดยสารที่มานั่งรออยู่เช่นกัน เมื่ออยู่ในรถมันจะนั่งอยู่ที่พื้น ไม่อย่างนั้นก็โดดขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ที่ยังอุ่น ๆ อยู่เพราะคนเพิ่งลุกออกไป หรือบางทีถึงขั้นถือวิสาสะขึ้นไปนั่งตักคนที่โดยสารรถอยู่ด้วยกัน อย่างกับสนิทสนมรู้จักกันมานานอย่างนั้นแหละ

นางที จินส์ วัย 44 เจ้าของแมวเหมียวด็อคเจอร์ บอกว่า เจ้าด็อคเจอร์มักจะคอยมาที่ป้ายรถเมล์อยู่บ่อย ๆ เพราะมันรู้ว่าบางทีจะมีคนใจดีให้อาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ กับมันได้ และเมื่อมันได้ค้นพบว่าบรณเมลล์นั้นแสนจะอบอุ่นสบาย นิสัยชอบเดินทางของมันก็เลยบังเกิดขึ้นโดยปริยาย ซึ่งในครั้งแรกที่เธอรูว่ามันหายตัวออกไปก็บรณเมลล์นั้น ก็เพราะในเช้าวันหนึ่งลูกสาวของเธอมาบอกว่า มีเพื่อนเธอบอกว่าเจอแมวหน้าตาเหมือนด็อคเจอร์เปื้อบบรณเมลล์ในหมู่บ้านชาร์เมาท์ที่อยู่ข้างเคียงกัน เธอตกใจและเป็นกังวลมาก ถึงขนาดออกรถเพื่อจะไปตามหาเจ้าขนฟู แต่เมื่อขับออกมาถึงป้ายรถเมล์แถว ๆ บ้าน เธอก็ได้เห็นเจ้าแมวแสนรักตัวดีค่อย ๆ เยื้องย่างลงจากรถเมล์ชะง่อนนั้น สรุปว่ามันก็แค่ไปออกทริปปั่นรถเที่ยวซิด ๆ เท่านั้นเอง

คนขับรถเมล์คันนั้นบอกว่า ท่าทางมันคงจะหลงบรณเมลล์ ก็เลยได้เที่ยวไปไกลจนถึงหมู่บ้านชาร์เมาท์ ซึ่งห่างจากที่อยู่ของมันราว 10 ไมล์ ตอนแรกที่เขาสังเกตเห็นแมวอยู่บนรถด้วยก็ยังคงใจ แต่พอมองรู้ว่าเป็นเจ้าด็อคเจอร์ เขาก็รู้ทันทีว่าจะต้องส่งมันลงตรงไหน นอกจากนี้คนขับรถเมล์บางคนยังแอบเตรียมอาหารแมวไว้ติดตัว เพื่อในกรณีจะได้เจอเจ้าด็อคเจอร์บนรถในเที่ยวที่ตัวเองขับอีกด้วย

ทางด้านตัวแทนจากผู้ให้บริการรถประจำทางที่วิ่งผ่านในหมู่บ้านของเจ้าด็อคเจอร์ ก็บอกว่าทางบริษัทไม่เคยห้ามไม่ให้เจ้าด็อคเจอร์ขึ้นมาบนรถ

แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเชื่อเชิญให้มันขึ้นมาเป็นผู้โดยสารประจำแบบนี้ ซึ่งบางครั้งผู้โดยสารบางคนก็ได้มาพูดกับคนขับรถว่า ไม่น่าจะให้อาหารมัน เพราะเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนเจ้าด็อกเกอร์ให้เสียนิสัย ไม่ยอมกลับไปบ้านไปกินข้าวอย่างปกติได้

แต่ถึงจะอย่างนั้นก็เถอะ เจ้าด็อกเกอร์ ก็แทบจะกลายเป็นผู้โดยสารประจำบนรถเมล์สายนี้ไปเสียแล้ว มันเชี่ยวชาญเส้นทางขนาดที่ว่าถ้าลงกลางทางจะต้องไปจอดรถตรงไหนถึงจะได้ขึ้นคันที่พามันกลับมาอย่างที่เก่าได้อีกด้วย

Credit www.kapook.com